



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 6 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,252 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,781,827 ราย เสียชีวิต 94 ราย เสียชีวิตสะสม 25,697 ราย รักษาหายเพิ่ม 26,225 ราย รักษาหายสะสม 3,508,052 ราย ยังรักษาอยู่ 248,078 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 493,749,349 (+1,224,884) ราย เสียชีวิต 6,182,761 (+3,432) ราย รักษาหาย 429,346,319 (+1,528,046) ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมนี ฝรั่งเศส เวียดนาม และอิตาลี ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก ประเด็นที่น่าสนใจคือ WHO ชี้ชัดผู้สูงอายุต้องรับวัคซีนต้านโควิดเร่งด่วน เผยจำนวนผู้เสียชีวิตปี 65 เพิ่ม สหรัฐฯ พบโอมิครอน BA.2 สูงถึง 72% ของโควิดทั้งหมด เยอรมนี ยกเลิกบังคับผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วย โปรตุเกส ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านยูโร ซื้อยาต้านโควิด 19 แอฟริกาใต้ ยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิดทั้งหมดแล้ว เกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 260,000 คน จีน เซี่ยงไฮ้ปรับแผนเพิ่มการล็อกดาวน์ หลังจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 แบบไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้น ขณะที่พ.ชัชวรา ในเซี่ยงไฮ้ เปิดรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มแรกแล้ว สิงคโปร์ สั่งคลายมาตรการแก่ธุรกิจบันเทิงสัปดาห์หน้า อินโดนีเซีย คลายข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์โรคโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, sondhitalk, mcof, bangkokbiznews)

-พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อจากผลตรวจ RT-PCR จำนวน 21,088 คน และจาก ATK จำนวน 10,884 คน รวมแล้วประมาณ 31,972 คน แต่ยังมีผู้ติดเชื้อที่ตรวจแล้วผลบวกด้วยตัวเองเฉลี่ย 5-6 หมื่นคนต่อวัน ยังอยู่ในการคาดการณ์ของ สร. โดยอัตราการคงอยู่อยู่ที่ 28.3% หรือ 1 ใน 3 ของเตียงทั้งหมด ระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ ผู้ป่วยอาการหนักเทียบกับช่วง เม.ย. ปีที่แล้วยังถือว่าน้อยกว่ามาก แต่ประมาทไม่ได้ สำหรับผู้เสียชีวิตยังอยู่ในการคาดการณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 65 เป็นต้นมา มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 80 คนทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง เป็นกลุ่ม 608 และไม่ได้วัคซีนหรือได้ไม่ครบ หรือได้ครบแล้วนานเกิน 3 เดือน ส่วนผู้เสียชีวิตในวันนี้ เป็นเด็กเล็ก 2 คน คือ ด.ช.อายุ 5 เดือน จ.ตราด และ ด.ญ.ชาวเมียนมา อายุ 5 เดือน อยู่ จ.สมุทรปราการ ทั้ง 2 คนติดเชื้อจากคนในครอบครัวและมีอาการปอดอักเสบ

#### 2. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, sondhitalk, mcof, bangkokbiznews, hfocus)

- พญ.สุมนี แถลงว่า พบว่าผู้สูงอายุที่รับเข็มสามอยู่ที่ 37.2% ต้องขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุในพื้นที่หรือจังหวัดต่างๆ และมีโรคประจำตัว มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากขึ้น ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งมีกว่า 5 ล้านคน ฉีดเข็มแรกแล้ว 45.7% และเข็มสอง 1.3% ถือว่ายังมีจำนวนน้อย ขอผู้ปกครองพาเด็กเล็กไปรับวัคซีนให้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่กรมควบคุมโรครายงานข้อมูลถึงวันที่ 28 ก.พ. จะเห็นว่าการรับวัคซีน 3 เข็มในสูงอายุ ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ 41 เท่า แต่ข้อมูลตอนนี้ถึง 31 มี.ค.ลดลงเหลือ 31 เท่า เนื่องจากเมื่อระยะเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันจะลดลง จึงจำเป็นที่ผู้ฉีดครบ 3 เข็มไปแล้วเลย 4 เดือน ต้องมารับเข็มที่ 4 ซึ่งผู้รับ 4 เข็ม ไม่มีใครเสียชีวิต ทั้งนี้จังหวัดที่อัตราฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย คือ น่าน นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต มหาสารคาม ลำพูน และชัยนาท ส่วนที่ฉีดมากกว่าร้อยละ 60 เช่น เชียงราย แพร่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และยโสธร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, sondhitalk, hfocus)

- 5 องค์การวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย และสมาคมออร์เวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยระบุว่า 1.วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลิตขึ้นโดยส่วนของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด 19 สายพันธุ์ดั้งเดิม เมื่อมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนจึงทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลงอย่างมาก ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกินกว่า 3 เดือนจึงควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน 2.ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งงานวิจัยขนาดใหญ่และการศึกษาในโลกแห่งความจริงที่แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การได้รับวัคซีนที่มากเกินไป จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกาย และกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างกับไวรัส และยังไม่

ข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ได้รับวัคซีนเมื่อป่วยเป็นโควิด มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่กลับพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด ช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งลดการเกิดอาการภายหลังโควิด 19 (ลอง โควิด) ด้วย และ3.แม้ในปัจจุบันมีความพยายามผลิตวัคซีนโควิด 19 รุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพดีต่อเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการผลิต ดังนั้นองค์กรวิชาชีพทั้ง 5 องค์กร จึงขอสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว รับประทานเข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ คมชัดลึก, ข่าวสด, thaiPBS, posttoday, ChiangmaiNews, tnnthailand, springnews, amarintv.

-นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาฯ ซึ่งแจ้งหลังมีการส่งต่อในโลกออนไลน์ประเด็น ภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัสว่า ปกติก่อนที่ผู้ผลิตวัคซีนจะขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ อย.จะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าอาสาสมัครที่รับวัคซีนจะต้องไม่มีภาวะส่งเสริมให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกาย จนเกิดอาการรุนแรงเมื่อภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า ภาวะเวียด จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยังไม่พบภาวะเวียดที่ส่งเสริมให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกายจนเกิดอาการรุนแรง เมื่อภูมิคุ้มกันลดลง ภายหลังจากการรับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าจะ 1 เข็ม 2 เข็ม และ 3 เข็ม ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews, nationtv, amarintv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรงและเสียชีวิตแน่นอน และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เห็นได้จาก ก่อนมีวัคซีน อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง หลังประชากรได้รับวัคซีนมากขึ้น อัตราการนอน รพ. และเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้น เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียงพอ ข้อมูลที่มีคนติดต่อเอาเฉพาะส่วนไปเผยแพร่ ทำให้เข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนและผลเสียต่อประชากรโดยส่วนรวมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand, nationtv.

-กรมควบคุมโรค สธ. ระบุว่า ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อปอดของผู้ป่วยทางเดินหายใจ โดยหากผู้ป่วยทางเดินหายใจติดโควิด 19 จะเกิดอาการอักเสบที่บริเวณเนื้อปอดเป็นหลัก แต่ถ้าหากใครมีอาการอักเสบที่หลอดลม ทางเดินหายใจ ไวรัสโควิด 19 ก็จะไปกระตุ้นเพิ่มความเสียหายในหลอดลมด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ต้องเสริมสร้างตนเอง พร้อมกับควรเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้นยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ปอดอ่อนแอ จะมีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ การรักษาจะยาก จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดโอกาสติดเชื้อ ลดโอกาสการเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, innnews,)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า ไวรัสมีการกลายพันธุ์มาตลอด เมื่อใดที่ติดเชื้อแพร่กระจายไปเรื่อยๆ จะส่งเสริมให้ไวรัสมีการปรับตัวไปเรื่อยๆ เกิดสายต่างๆกัน การฉีดวัคซีนซ้ำๆ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้ ดังนั้น ถ้าจะฉีดวัคซีนต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงให้มากที่สุด โดยการฉีดเข้าชั้นผิวหนังที่ใช้ปริมาณน้อยกว่า ได้ผลแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพราะมีกลไกการทำงานต่างกัน การควบคุมขณะนี้ไม่สามารถใช้กลยุทธิ์วัคซีนอย่างเดียวได้ ต้องควบคู่กับการรักษาที่เข้าถึงได้ทุกคน ยาบ่านๆ ของไทยและยาถูกที่หมดสิทธิบัตรแล้ว ต้องนำมาพิจารณาอย่างรีบด่วน

### 3. มาตรการช่วงสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกฯ ย้ำว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตรวจ ATK และฉีดวัคซีน พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง และสุขภาพ ประชาชนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะคาดว่าหลังเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, newtv. , innnews, mcot, thailandplus, thaigov, hfocus)

- ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ. และผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะคุมเข้มระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เกิน 2 เท่า ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง,)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. กล่าวว่า ได้รณรงค์จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2565 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและประชาชนจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์แบบวิถีใหม่ (New Normal) เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ย้ำเข้าวัดทำบุญ-รดน้ำดำหัว ปฏิบัติตามมาตรการโควิดเคร่งครัด

**4. การดูแลผู้ป่วย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-นายกรัฐมนตรีนเรนทรวิมลกุล โฆษกฯ ย้ำการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 608 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ากลุ่มอาการสีเหลือง ให้เข้ารักษาที่สถานพยาบาลอย่างด่วนที่สุด โดยสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ UCEP plus ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ หากเตียงในโรงพยาบาลมีจำกัด ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานเครือข่ายในพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยต่อไป พร้อมขอให้กลุ่ม 608 รวมทั้งเด็กเล็กรีบเข้ารับวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (js100)

-สปสช.เผยได้เพิ่มคู่สายของสายด่วน 1330 เป็น 3,000 คู่สาย โดยเจ้าหน้าที่ของ สปสช. และอาสาสมัครจะเป็นผู้รับเรื่อง รวมถึงระบบแชทใน LINE สปสช. @nhso, เพชบุ๊ก สปสช. ฯลฯ หากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โทร. 1330 กด 18 ซึ่งจะเข้าสู่ระบบ HI ก่อนประสานหาเตียงเพื่อเข้ารับรักษาใน รพ. ต่อไป ส่วนประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 ทุกสิทธิการรักษาที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง โทร. 1330 กด 14 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (js100, ChiangmaiNews, topnews, tnnthailand,)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว ต้องไปรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน สปสช. จึงได้เปิดรับสมัครรพ.เอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวได้ ขณะนี้มี รพ. เอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) และบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน HI / CI และบริการ Hospitel

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ประชาไท, nationtv., hfocus, mcot, thebangkokinsight, thailandplus)

-สปสช. บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดส่งยาฟ้าวิฑราเวียรให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งต้องได้รับยาฟ้าวิฑราเวียรโดยเร็ว โดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งในอัตราค่าบริการส่งพัสดุ 25 บาท/พัสดุ/ทั่วประเทศ มีระบบจัดส่งยาให้ถึงมือผู้ป่วยได้ในวันเดียว ขณะที่ ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนค่าบริการจัดส่งในวงเงิน 500,000 บาท

**5. คุณลักษณะไวรัส BA.2**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., js100, nationtv, amarintv,)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค ระบุว่า ไวรัส BA.2 สายพันธุ์ย่อยที่มีแนวโน้มสร้างความกังวลมากกว่า XE, XJ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่หนามสไปค์ 2 ตำแหน่ง ซึ่งการประเมินคร่าวๆ ด้วยข้อมูลในปัจจุบันพบว่า อาจมีแนวโน้มที่แพร่กระจายได้ดีกว่า BA.2 ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงที่ขยับไปคล้ายเดลต้ามากขึ้น คือสายพันธุ์ย่อยที่สามารถหนีภูมิ แพร่ไว และก่อโรครุนแรง วิธีการที่ดีที่สุดตั้งรับด้วยภูมิคุ้มกันและป้องกันตัวเอง

**6. ผลสำรวจพฤติกรรมการตรวจโควิดของประชาชน**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ posttoday

-กรม สบส. เผยผลสำรวจพบว่า 35.7% ของประชาชนคนไทยมีพฤติกรรมไม่ตรวจหาโรคโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง สอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรม UP ของประชาชนเช่นกัน ที่พบว่า 30.5% ประชาชนกลัวการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อและไม่พร้อมตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง 2.3% ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทในการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ไปยังครอบครัว หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยเลือกซื้อชุด ตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามฉลาก

**7. แจ้งจับหมอลำฝิ่นคุมโควิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

-นายหิรัญ แสงศิริศักดิ์ ได้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี อนุญาตจัดกิจกรรมแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน (หมอลำ) ในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณที่ดินเอกชนข้างปั้มน้ำมัน ปตท.อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด แต่พบว่าได้ทำการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดอุดรธานี อาทิ 1. มาตรการให้มีผู้ชมได้ไม่เกิน 500 คน แต่กลับมีผู้ชมมากกว่า 2,000 คน 2.ปล่อยปละละเลยให้มีการนำเหล่า-เบียร์ เข้าไปดื่มในพื้นที่จัดแสดง 3.ให้เปิดการแสดงได้ถึง 24.00 น. แต่เปิดการแสดงถึง 04.00 น. และไม่เข้มงวดการคัดกรอง นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้มอบอำนาจให้ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีกับนายหิรัญ ในทุกฐานความผิด

**8. โควิดกระทบแรงงาน**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-น.ส.ศรีไพร นนทรี ผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวว่า การระบาดของโควิด 19 กระทบกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่คนทำงานในโรงงานไม่สามารถเว้นระยะห่างกันได้ แต่ต้องจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน แต่ไม่ได้รับการเยียวยาหรือเข้าถึงการรักษาลำบาก โดยเฉพาะมาตรการ Factory sandbox ที่นายจ้างออกข้อกำหนดว่า คนติดเชื้อจากข้างนอก จะถูกตีเป็นการลาป่วยทั่วไป ไม่ใช่การลาป่วยพิเศษจากโควิด 19 มีผลต่อการปรับขึ้นโบนัส เบี้ยขยัน ที่น้อยลงหรือไม่ได้รับ ทำให้แรงงานกังวล จึงคาดการณ์ว่าก่อนและหลังสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนองค์กรชุมชน ตั้งจุดตรวจ ATK ก่อนเข้าบ้าน และหลังกลับมาทำงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง โดยขอให้กระทรวงแรงงานเข้ามาดูแล ออกประกาศไม่ให้มีการเอาการติดเชื้อโควิดมาเป็นเงื่อนไขในการหักสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เพราะโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น คนทำงานสามารถพักรักษาตัวได้ในเวลาไม่กัวัน และกลับมาทำงานได้ในเวลาอันสั้น</p>	
<p><b>มาตรการของสธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, innnews)</p> <p>-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสธ. รับมอบชุดตรวจ ATK ด้วยน้ำลาย 1,000 ชุด ชุดตรวจ ATK แบบเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก 900 ชุด และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น รวมมูลค่า 200,000 บาท จากคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน, ผจก., hfocus</p> <p>-สถาบันประสาทวิทยา รัรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองจากรพ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ด้วยการใส่สายสวนลากลิ้มเลือด (mechanical thrombectomy) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวางแผนการรักษา ช่วยชีวิตให้ทันเวลา ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 สถาบันประสาทวิทยา ได้จัดตั้งหอผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งยังเปิดรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง เป็นการบูรณาการและบริหารงานร่วมกัน</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(hfocus)</p> <p>-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป</p>	
<p><b>กำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข”</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>-นางทัศนีย์ บัวคำ ผอ.สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในฐานะอนุกรรมการดูแลสิทธิ ความก้าวหน้าวิชาชีพฯ และคณะทำงานดูแลสิทธิฯ เปิดเผยว่า มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งจะเรียกว่าเป็น "นักสาธารณสุข" อยู่ระหว่างการกำหนดตำแหน่งใหม่ เรื่องแรก คือ การผลักดันตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ให้ ก.พ. เร่งดำเนินการและสื่อสารกับนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมทั้งแจ้งต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รับทราบ แสดงว่า อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการด้วย จะปล่อยให้ช้าเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ นอกจากนี้กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) อยู่ระหว่างการกำหนดเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. คาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาเร็วๆ นี้</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกลุ่มทุนภาคเอกชน คือ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ บนเนื้อที่ราว 6 ไร่ เพื่อนำผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพไปสกัดทำยาโรค สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนปลูกอัจฉริยะ (smart farming) กว่า 70 ล้านบาท ปลูกกัญชาทั้งสิ้น 24,000 ต้น ส่งมอบให้หน่วยงานของสธ.นำไปสกัดทำยาโรคต่อไป นอกจากนี้ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยปลูกกัญชาทั้งสิ้น 16,700 ต้น รวมทั้งจะร่วมกันศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและพืชสมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะรับมอบผลผลิตกัญชานำไปผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม และเตรียมเปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-ที่โรงแรมสิริน บุทริค อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกสิมายาที่นำกัญชา กัญชง กระเทียม และสมุนไพรชนิดอื่นมาใช้ในการรักษาโรค โดยเปิดเผย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กักขังไม่อยู่ในบัญชีของสิ่งเสพติดประเภท 5 แล้ว หลังลงนาม 120 วัน ประชาชนสามารถมาจดแจ้งปลูกกัญชาเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ จะครบกำหนดในวันที่ 9 มิ.ย.นี้</p>	
<p><b>เตรียมความพร้อมสงกรานต์2565</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, newtv., innnews, mcot, thailandplus, thaigov, hfocus)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมทางไกลกับนพ.สสจ.และผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ว่า ให้ทุกจังหวัดรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 ใน 3 ส่วน ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน, การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุแบบ New Normal และการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และดำเนินการเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมทั้งออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด และหากเกิดอุบัติเหตุกับเด็กอายุไม่เกิน 20 ปีที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 20 mg% ให้ส่งข้อมูลดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>-ภายหลังจากที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง นายกอบจ.ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ เรื่องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.ให้กับอบจ. โดยขอให้อบจ.ทั่วทั้งประเทศ แสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งชุดดำ พร้อมจัดทำป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน รวมทั้งการจัดทำหนังสือเพื่อยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการขอให้ ผอ.รพ.สต. รวมทั้งอสม.ในพื้นที่ ร่วมประชุมและจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ที่สำนักงานอบจ.ขอนแก่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดข้าราชการและชุดปฏิบัติงานมาปฏิบัติราชการตามปกติ โดยไม่พบความเคลื่อนไหวในการสวมใส่ชุดดำ หรือพูดคุยถึงการขอความร่วมมือจากสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ขณะที่จากการสอบถามถึงการรับถ่ายโอน รพ.สต.จากกระทรวงสาธารณสุข ให้มาอยู่ในการกำกับควบคุมดูแลของอบจ.ขอนแก่น ทราบว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินงาน และยังคงไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการรับการถ่ายโอนที่ จะมีขึ้นตามห้วงเวลาที่กำหนดแต่อย่างใด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)</p> <p>-นายราชันย์ ชื่นหัว รอง ผวจ.นนทบุรี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์ สสจ. นนทบุรี นายสมนึก ชนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบ การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง ให้แก่เทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย, นางอัมพร วารินทร์, นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี</p>	
<p><b>เร่งผลิตหมอ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ แนวหน้า newtv. workpointtoday ChiangmaiNews tnthailand ThaiPBS mcot thaigov, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 (2565-2570) ภายใต้กรอบวงเงิน 50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จำนวน 13,318 คน ผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาในปี 2576 ต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์ระยะที่ 1 เน้นรับนักศึกษา 3 กลุ่ม 1.นักเรียนจบชั้น ม.6 ในพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลนหรือมีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขต อ.เมือง 2.ข้าราชการสังกัด สป.สธ.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3.นักเรียนจบชั้น ม.6 ตามหลักเกณฑ์เดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท.</p>	-
<p><b>เปิดศูนย์ตาปลอม'รพ.เมตตาประชารักษ์'</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน เปิดศูนย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริการทางการแพทย์ ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ปัจจุบันให้บริการเปลี่ยนลูกตาผู้ป่วยแล้ว 1,265 ดวง ประกอบด้วยผู้ป่วยในโครงการตาปลอม 999 ดวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 919 ราย อยู่ระหว่างรอดำเนินการอีก 80 ราย และโครงการเพื่อถวายเป็น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระราชกฤษฎีกา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 91 พรรษา จำนวน 92 ดวง ส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เข้าโครงการ</p> <p>นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดเผยว่า ศูนย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วย และห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเครื่องมือในการผลิตดวงตาปลอม และเข้าตาปลอม</p>	
<p><b>แนวทางฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายอนุกุล ปัดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ (พม.) ร่วมหารือกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม.ได้ข้อสรุป 6 แนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1.ความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชระหว่างสถานรองรับของ พม.และสถานพยาบาลจิตเวช 2.การเสริมพลัง ีร้สกลิต อัปสกลิต ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการครอบครัว ชุมชน และแสวงหาความร่วมมือกับ สถานประกอบการ เพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของผู้ใช้บริการ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัวและชุมชน 4.ยกระดับความเข้มข้นของการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม 5.การหมุนเวียนผู้ใช้บริการ การเข้าไปรับการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลจิตเวช และ 6.การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ และแหล่งทุนอื่นๆ</p>	-
<p><b>จับสัญญาณสกัดฆ่าตัวตาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, ไอเอ็นเอ็น, thailandplus)</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และเหล่าโซเชี่ยล อินฟลูเอนเซอร์ (Social Influencer) ชื่อตั้งขยายกลไกการพัฒนาทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย หรือโฮป เทสค์ ฟอर्स ( HOPE Task Force) พร้อมบูรณาการเชิงรุกช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์</p>	
<p><b>จับหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, พิมพ์ไทย, ch7)</p> <p>-ปคบ. ร่วมกับ ปอท. และอย. หลายเครือข่ายหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างเว็บไซต์โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร บรรยายสรรพคุณเกินจริง มีประชาชนหลงเชื่อจำนวนมาก จากการสืบสวนพบว่า บ.อีเฟิร์ส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเว็บไซต์ 20 เว็บไซต์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ และจับกุมนายศุภกร อายุ 44 ปี ผู้มีอำนาจในบริษัท ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเอกสาร พยานหลักฐาน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน ปคบ.1135 หรือ เพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค หรือ สายด่วน อย. โทร. 1556</p>	-
<p><b>ฤๅษีถ่มน้ำลายใส่หน้ากากให้ลูกศิษย์ดื่ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด ch7 เพจสรยุทธ)</p> <p>-กรณีเฟซบุ๊กเพจ “แม่ทัพพลัง 3/1” โพสต์คลิปการทำพิธีเสกน้ำมนต์ของฤๅษีเณร เณรธาตุสี ที่ถ่มถ่มน้ำลายลงไปใต้น้ำมนต์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ดื่มกิน ซึ่งทำให้หลายคนคอมเมนต์มากมาย อีกทั้งไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ล่าสุดผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภออาจสามารถ และสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาศรมในคลิป แต่ไม่พบตัวฤๅษีครูบาเณร</p>	